



ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ฉบับที่ ๖ ปีที่ ๘ ประจำวันที่ ๕ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หน้า ๑

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมกรรมการสภาฯ

ร่วมประชุมหารือเรื่องแนวทางบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย และรศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องแนวทางบริหารงานวิจัย และนวัตกรรมของประเทศและการปฏิรูปอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ The Berkeley Hotel Pratunam กรุงเทพฯ



อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมหารือ

"การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ"

ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมประชุมหารือ "การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ" ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ อาคารอุดมศึกษา ๑ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอ ๒ ประเด็น คือ ๑.การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยมี ศ.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.วิโรจน์ ลิ่มไขแสง ประธาน ทปอ.มทร. และ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธาน ทปอ.มรภ. และประเด็นที่ ๒ คือ ข้อมูลส่วนภาคเอกชน โดย ดร.กิติพงษ์ พร้อมวงศ์ ผู้อำนวยการงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมนำเสนอแนวทางดังกล่าว

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๑๑๙ หมู่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๔ - ๒๒๗๒๔๔ ต่อ ๒๘๑๘-๔

โทรสาร ๐๕๔ - ๒๒๗๒๘๘ - ๔, www.lpru.ac.th, E-mail: prlpru@hotmail.co.th

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒



เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา พร้อมคณะกรรมการร่วมเป็น สักขีพยานเปิดหีบการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ ประจำ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโอพารมย์ ชั้น ๑ อาคารอาหาร โรจนทิริญ

ในเวลา ๑๕.๐๐ น. ได้มีการนับคะแนนการเลือกตั้ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีการการนับคะแนนดังนี้

- ผลการนับคะแนนการเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ณัฐพงษ์ คันธรส และผศ.นิตยา มุลปิณใจ จำนวนบัตรเลือกที่เตรียมไว้สำหรับการเลือก ๙๗ ใบ จำนวนบัตรที่ใช้ในการเลือก ๘๖ ใบ จำนวนบัตรที่เหลือจากการเลือก ๑๑ ใบ



- ผลการนับคะแนนการเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้แก่ รศ.ภิญญพันธ์ พจนะลาวัณย์ จำนวนบัตรเลือกที่เตรียมไว้สำหรับการเลือก ๕๗๓ ใบ จำนวนบัตรที่ใช้ในการเลือก ๔๗๘ ใบ จำนวนบัตรที่เหลือจากการเลือก ๙๕ ใบ

มร.ลป. จัดการประชุมคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประจำปี ๒๕๖๒



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์ทิวา

ในการนี้ได้มีพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทั้งสิ้น ๑๘ ท่าน



มร.ลป. รับการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒



เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ รศ.สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์ทิวร

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร ศ.เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญาวัฒน์ รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช รศ.ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค และนางนุชนันท์ พงษ์สตรารงค์ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒



วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานอธิการบดี ได้เข้ารับการประเมินผลงาน โดยนายปรีชา ไชโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยนายจตุพร จันทรมา ผู้อำนวยการกองกลาง นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นายวารการ เนือยทอง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และหัวหน้างานสังกัดสำนักงานอธิการบดี เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์ทิวร

ในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช เป็นวิทยากรบรรยาย ในเรื่องการชี้แจงการเขียนแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังกว่า ๓๐ คน



ในการนี้ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารได้เข้าร่วมรับฟังผลการประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้อนรับคณะอาจารย์ที่มวิจัย จากมหาวิทยาลัย Sriwijaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผศ.ดร.พิมพกา โพธิ์ลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ต่างประเทศ พร้อมด้วยอาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้าน วิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.เยาวเรศ ชูศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะ วิทยาศาสตร์ และตัวแทนคณาจารย์จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชา ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ที่มวิจัย จาก คณะศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู Faculty of Teacher Training and Education มหาวิทยาลัย Sriwijaya สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ ชั้น ๑๐ อาคารโอพาร โรจน์หิรัญ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒



ในการนี้คณะอาจารย์ที่มวิจัย จากมหาวิทยาลัย Sriwijaya ประเทศอินโดนีเซีย ได้ร่วมหารือและเก็บข้อมูลการทำงานวิจัยร่วมกันกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาคณิตศาสตร์ และรายวิชาชีววิทยา ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ให้การต้อนรับ



ปลูกจิตสำนึกให้ไทยต้องได้ รับโทษ! พบเห็นอย่างนี้เอง

พมก

คนไทย ต้อง ไม่โกง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมใจต่อต้านทุจริต

มร.ลป. จัดเวทีพัฒนาและกลั่นกรองแผนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนองานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ๒๕๖๔



ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีพัฒนาและกลั่นกรองแผนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ๒๕๖๔ ภายใต้โครงการพัฒนาข้อเสนองานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน

๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโอพารรัตน์ ชั้น ๑ อาคารโอพาร โรจน์ทริธู มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสุนันทา สมพงษ์ เป็นวิทยากรในการแบ่งกลุ่มเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อจัดทำแผนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง ได้รับความสนใจรับฟังการบรรยายจากคณาจารย์นักวิจัยกว่า ๕๐ ท่าน



งานประเพณีเจ็ดเป็ง
ณ ถนนหน้าหอออก
ครั้งที่ ๙๐
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ ลานหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง

- การประกวดกระทงฝีมือ (กรงเล็ก)
- การประกวดสะเปา
- ประกวดหุ่นสะเปา สาวขี้เป็ง
- การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
- ชมการสาธิตจุดดอกไม้ดอก
- การร่วมประเพณีกรงเล็ก
- การจัดแสดงโคมประดับ
- การออกร้าน กาดหน้าหอของนักศึกษา
- ชมบวงสรวงประเพณีการตา
- ประกวดศิลปะการดีท่อนปูจากนครลำปาง

สำนักงานวัฒนธรรมปฎิบัติ สำนักวัฒนธรรมและงานส่งเสริมสำนักงานคณบดี ทุกราย:
โทร.054-237399 ต่อ 6701, 6702.
www.culture.lpru.ac.th